



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๑๕๘

ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน นายอำเภอนาหว้า/ นายอำเภอธาตุพนม และนายกเทศบาลเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๘๔
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้พิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกับได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดนครพนมจึงขอแจ้งการจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งดังกล่าว ทราบ และพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ฤทธิกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๘๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 157
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 8 ก.พ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามบัญชีจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอนฯ ตามที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้ทราบการจัดสรรอัตราดังกล่าว

๒. เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตามที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจพิจารณาตัดโอนอัตราที่ได้รับการจัดสรรไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต่อไป สำหรับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นอัตราแรก ให้กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีให้แก่โรงเรียน กรณีโรงเรียนใดที่ได้รับการจัดสรรอัตราบุคลากรฯ ดังกล่าว จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมากกว่า ๑ อัตรา สำหรับตั้งแต่อัตราที่ ๒ ขึ้นไป ให้กำหนดตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งครูและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี

๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินควดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้โอนจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๒.๓ เมื่อมีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวถึง สำนักงาน ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. แล้วแต่กรณี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๗

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

บัญชีจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดนครพนม

ที่	อปท.	โรงเรียน	เลขที่ประจำตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
1	เทศบาลเมืองนครพนม	ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์	3636 - 5	9,400
2	เทศบาลตำบลนาหว้า	อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า	3637 - 5	9,400
3	เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	3638 - 5	9,400

